

## THƯ CẢM ƠN

---

Tập thể cán bộ, công chức Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng cảm ơn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đảng ủy trực thuộc, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, các đơn vị đối tác, các nhà quản lý, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, Quý bạn đọc và cộng tác viên đã luôn quan tâm, phối hợp, đồng hành cùng Tạp chí trong những năm qua.

Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn vinh dự, tự hào là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Trung ương. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm thông tin, báo cáo, nắm bắt tình hình ở cơ sở, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong toàn Đảng bộ Khối; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tạp chí đã cung cấp thông tin khách quan, toàn diện về các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Tạo ra diễn đàn mới, thiết thực, hữu ích, sôi động, góp phần củng cố chặt chẽ mối quan hệ liên doanh, liên kết, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối và giữa các đơn vị của Khối Doanh nghiệp Trung ương với các thành phần kinh tế khác. Qua đó khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; vị thế, vai trò chủ lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối; là công cụ để Chính phủ điều tiết, ổn định nền kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an sinh xã hội; góp phần đưa nền kinh tế cả nước tăng trưởng bền vững, Tạp chí có trên 20 chuyên mục, ngoài các tin bài thường xuyên cập nhật còn có đầy đủ thông tin về các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Khối.

Có được những thành tựu đó, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối; sự phối hợp, đồng hành của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, các đơn vị đối tác, các nhà quản lý, nhà khoa học, đội ngũ trí thức và quý bạn đọc trên cả nước. Thành tựu ngày hôm nay cũng là kết tinh của tinh thần đoàn kết, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên, không ngừng cầu thị, học hỏi, năng động, sáng tạo, tiên phong của tập thể lãnh đạo, cán bộ Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối qua các thời kỳ, nhằm hướng đến những mục tiêu cao hơn và xa hơn.



Tập thể lãnh đạo, cán bộ Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng cảm ơn các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, các đơn vị đối tác, các nhà quản lý, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, quý bạn đọc và cộng tác viên đã luôn quan tâm, phối hợp, đồng hành cùng Tạp chí trong những năm qua.

Do yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, từ ngày 15/02/2025, Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ dừng hoạt động. Tại những vị trí công tác mới, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Tạp chí sẽ phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, tận tâm, tận lực, quyết tâm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp sức cùng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Xin kính chúc Năm mới, thắng lợi mới!